

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH กระทรวงสาธารณสุข



วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

“สถาบันทางการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นนำเลิศที่ได้มาตรฐานสากล”

พันธกิจ (Mission)

- 1) ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงโดยเน้นระดับตติยภูมิและให้บริการดูแลสุขภาพองค์รวมแบบผสมผสาน
- 2) ผลิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในด้านวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริการ
- 3) เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ และบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพแบบยั่งยืน
- 4) มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพและระบบสนับสนุนบริการที่ได้มาตรฐานสากล
- 5) บริหารจัดการระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการบริการสุขภาพ

ค่านิยม (Core Values)

S – U – N – P – A – S – I – T

S = Service Excellence บริการเป็นเลิศ

U = Unity ความร่วมมือร่วมใจ

N = Nobleness มีคุณธรรมสูง

P = Professional mastery เป็นมืออาชีพในงาน

A = Accountability วัดได้ โปร่งใส

S = Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม

I = Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม

T = Technology โรงพยาบาลดิจิทัล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วัน/เดือน/ปี : ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ : ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้อมูลผู้บริหาร/นโยบายของผู้บริหาร/โครงสร้างหน่วยงาน/หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ข่าวประชาสัมพันธ์ /ข้อมูลการติดต่อ/ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH/ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม/พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ๒๕๖๒/ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๒/ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม/จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ๒. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ๓. แผนปฏิบัติการปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ๕. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๖. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๗. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๘. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๙. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน ๑๑. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล นางสาวธีรณัฐ ธีรกุล (นางสาวธีรณัฐ ธีรกุล) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง ตฤณภพ ศรศิลป์ (นายตฤณภพ ศรศิลป์) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายใน วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ปัญจมาภรณ์ สุร่าไพ (นางสาวปัญจมาภรณ์ สุร่าไพ) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	